

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ด้านบริหาร ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๗๐๔ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมีศาสตราจารย์ อมรา พงศาพิชญ์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. เรื่อง รายงานผลการพิจารณาคำร้องเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย เรื่อง สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายอันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง กรณีผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองปี ๒๕๕๓ อ้างว่า ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐบาล

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มีมติรับทราบ ว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มีหนังสือ ที่ สม ๐๐๐๓/๖๔ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เสนอรายงานผลการพิจารณาคำร้องเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย เรื่อง สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายอันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง กรณีผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองปี ๒๕๕๓ อ้างว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐบาล ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดำเนินการ นั้น สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้มีหนังสือ ที่ นร ๐๕๐๓/๒๗๐๗๔ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ กราบเรียนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แจ้งว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ รับทราบรายงานผลการพิจารณาคำร้องเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย ฯ ดังกล่าวแล้ว และมอบให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ และให้กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงยุติธรรมรับข้อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย ฯ ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไปพิจารณาว่า สมควรจะดำเนินการตามข้อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย ฯ ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือไม่ประการใดก่อน แล้วแจ้งผลการดำเนินการดังกล่าวให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบภายใน ๓๐ วัน ทั้งนี้ ได้แจ้งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีต่อไปแล้ว

๒. เรื่อง รายงานเครือข่ายองค์กรสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคเอเชีย (Asian NGOs Network on National Human Rights Institution – ANNI) ฉบับเพิ่มเติม

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติ ดังนี้

- ๑) รับทราบรายงานเครือข่ายองค์กรสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคเอเชีย (Asian NGOs Network on National Human Rights Institution – ANNI) ฉบับเพิ่มเติม
- ๒) มอบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รับข้อเสนอแนะจากประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไปดำเนินการต่อไป

๓. เรื่อง รายงานผลการพิจารณาเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหาย พ.ศ.

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติรับทราบฯ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มีหนังสือ ที่ สม ๐๐๐๔/ว ๖๗ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เสนอรายงานผลการพิจารณาเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหาย พ.ศ. ต่อนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีข้อเสนอบางประการเกี่ยวกับภารกิจภายใต้อำนาจหน้าที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นั้น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงได้มีหนังสือ ที่ พม ๐๒๐๒/๖๔๖๙ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ กราบเรียนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อทราบฯ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ดำเนินการแจ้งให้ส่วนราชการในสังกัด ได้แก่ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมกิจการผู้สูงอายุ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และกองต่อต้านการค้ามนุษย์ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งกำกับดูแลสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ และสถานคุ้มครอง ฯ ต่าง ๆ ภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทราบ และเตรียมความพร้อมในการรองรับการเข้าเยี่ยมหรืออำนวยความสะดวกในการเข้าเยี่ยมของหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีอำนาจหน้าที่ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรียบร้อยแล้ว

๔. เรื่อง องค์กร Front Line Defenders เรียกร้องให้ทางการไทยยุติการดำเนินคดีต่อ นายสุรพันธ์ รุจิไชยวัฒน์

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติรับทราบฯ องค์กร Front Line Defenders ได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เรียกร้องให้ทางการไทยยุติการดำเนินคดีต่อ นายสุรพันธ์ รุจิไชยวัฒน์ แกนนำกลุ่มรักรู้บ้านเกิด

๕. เรื่อง เสนอขอแต่งตั้งอนุกรรมการเพิ่มเติม ในคณะอนุกรรมการด้านเสนอแนะนโยบาย และข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย และกฎ เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบการเสนอขอแต่งตั้งนางสาว อัจฉรา ฉายากุล ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นอนุกรรมการเพิ่มเติม ในคณะอนุกรรมการด้านเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย และกฎ เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

๖. เรื่อง การขอขอบคุณอนุกรรมการ ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติมอบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รับความเห็นที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการจัดทำหนังสือขอบคุณอนุกรรมการ ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เนื่องในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ